

KỶ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường trong hai ngày làm việc (ngày 8 - 9/11) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỷ học thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, thảo luận tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2022 - 2024).

cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội. Các báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện những mặt được; đưa ra những quan điểm rất rõ ràng và thẳng thắn với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không tâng bốc, cũng không bôi đen những mặt công tồn tại, hạn chế như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo; còn thiếu nhất quán nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2022 - 2024).

được xác định trong báo cáo. Những nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất đầy đủ, căn cơ. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, không nên dàn trải, phải xác định những điểm đột phá cần tập trung. Đại biểu nêu một số kiến nghị cụ thể: Một là, để từng bước phục hồi nền kinh tế cần phân tích, làm rõ hơn nữa động lực tăng trưởng trong nước, từ tiêu dùng nội địa, đầu tư công, đầu tư trực tiếp nước ngoài và từ xuất khẩu để xác định những giải pháp phù hợp và căn cơ hơn. Về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm dự kiến đạt 47,38%. Đây là con số rất thấp, trong đó đáng chú ý có 20 bộ và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, 3 cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn. Do đó, cùng với 5 nhóm giải pháp báo cáo đã xác định, đại biểu kiến nghị phải tập trung vào các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư

công để thúc đẩy tăng trưởng, khắc phục tình trạng giao vốn chậm, dự án chuẩn bị chưa đạt yêu cầu, đặc biệt phải lưu tâm và dồn đốc đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Hai là, thực tế có một số chính sách có tỷ lệ giải ngân thấp như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuế đất, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân... do tác động của dịch Covid-19 và một số chính sách cụ thể theo Nghị quyết số 68 thì có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 20%... Do đó cần rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện thật hiệu quả các chính sách đã ban hành, đồng thời cùng với đó là những tháng còn lại của năm 2021 cần tập trung ưu tiên, tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cần sớm ban hành gói hỗ trợ phục hồi sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Ba là, trước hệ lụy làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19, tỷ lệ người thất nghiệp và làn sóng người lao động di chuyển khỏi các tỉnh, thành phố lớn, các trung tâm công nghiệp để trở về quê hương tăng. Theo báo cáo, số người bị tác động tiêu cực của đại dịch rất lớn, từ đây làm xuất hiện một nghịch lý là vấn đề lao động và việc làm vẫn thiếu vừa thừa. Để tập trung giải quyết vấn đề này, đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút được lượng lao động quay trở lại nơi làm việc tại các khu công nghiệp, thành phố lớn để khôi phục năng lực sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương, có phương án giải quyết việc làm cho người lao động trở về địa phương mà chưa sẵn sàng quay trở lại các khu công nghiệp, thành phố lớn do tâm lý e ngại bởi đại dịch diễn biến phức tạp và cũng có giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự, tránh những bất ổn xã hội.

BẢO ĐẢM AN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

của dịch Covid-19, ngành Giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; các bước xử lý khi xuất hiện ca F0 là cán bộ, giáo viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục đồng thời hướng dẫn các bước tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị ngành Y tế và ngành Giáo dục tiếp tục rà soát lại tất cả các cơ sở giáo dục; đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi xuất hiện trường hợp F0 trong trường học và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Căn cứ vào cấp độ dịch của tỉnh, huyện, xã để quyết định việc cho học sinh đi học khi trên địa bàn xuất hiện trường hợp F0. Tại các cơ sở giáo dục, bố trí phòng y tế và phòng cách ly tạm thời. Đối với việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh yên tâm đưa con đến điểm tiêm chủng miễn phí để bảo phủ tiêm vắc-xin cho học sinh trong độ tuổi trên. Tiếp tục tổ chức tốt công tác tập huấn cho cán bộ tiêm chủng, đặc biệt là cán bộ tiêm chủng cơ sở, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh khi thực hiện tiêm chủng cho học sinh. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo đảm môi trường an toàn khi học sinh học trực tiếp tại trường học.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm...

(Tiếp theo trang 1)



đại diện một số sở, ngành, đơn vị. Xuất hiện một số ổ dịch nguy cơ cao Từ ngày 13/10 đến ngày 8/11, Thái Bình ghi nhận 52 ca nhiễm Covid-19 mới. Các trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện rất đa dạng: người đến, về tỉnh từ, người đi khám chữa bệnh, người hoàn thành thời gian cách ly tập trung... trong đó có một số ca lây nhiễm trong cộng đồng, có tiếp xúc rộng, nhiều trường hợp F1 tại trường học, doanh nghiệp. Một số ổ dịch nguy cơ cao mới cũng đã được ghi nhận tại xã Vũ Lễ (Kiến Xương), xã Hồng Minh (Hưng Hà). Quản lý các trường hợp nguy cơ, tính đến ngày 7/11, toàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe hơn 1.970 trường hợp F1, F2. Tổng số người từ

địa phương khác về tỉnh đã rà soát được từ ngày 12/10 đến ngày 7/11 là hơn 19.600 người. Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến nay Thái Bình đã tiêm được hơn 1 triệu mũi. Theo đánh giá của ngành Y tế, dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó một số địa phương lân cận Thái Bình. Nguy cơ dịch lây lan trên địa bàn tỉnh là rất lớn nếu không được kiểm soát tốt. Cần rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong phòng, chống dịch

vùng, xử lý các ca nhiễm mới cũng như ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch của đại bộ phận nhân dân. Nhiều người dân từ vùng nguy cơ về đã chủ động khai báo y tế, trên cơ sở đó ngành Y tế, các địa phương đã có các biện pháp phù hợp, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Các tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng tiếp tục là cánh tay nối dài, giúp công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tiếp tục được thực hiện tốt. Các huyện, thành phố đã cơ bản đáp ứng được kế hoạch tiêm vắc-xin để ra. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các huyện, thành phố đã tăng cường hơn công tác kiểm tra việc thực hiện

trong cộng đồng. Địa phương nào không quản lý, giám sát kịp thời người đến, về tỉnh từ nơi có nguy cơ cao, nơi có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng để lấy lan dịch thì chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi đó phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Từ tình hình thực tế tại địa phương, các huyện, thành phố phải nghiêm túc, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, theo đúng quy định. Tập trung truy vết với tinh thần càng nhanh càng tốt, không quản ngày đêm khi phát hiện có ca nhiễm trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị ngành Y tế tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh thuốc thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn, sàng lọc những trường hợp sốt, ho, khó thở; tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành Y tế giao chỉ tiêu, triển khai thí điểm việc điều trị F0 tại cơ sở để chủ động trong tình hình dịch biến phức tạp. Trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu phải đề cao, thực hiện tốt việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở các doanh nghiệp. Khi ghi nhận có ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn phải tập trung cao vào hoạt động truy vết với tinh thần càng nhanh càng tốt, không quản ngày đêm, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. 98% trường mầm non, tiểu học, THCS đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, chương trình đã đề ra một số giải pháp như: tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; hướng dẫn, tư vấn, giáo dục trẻ em các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích; xây dựng môi trường an toàn, nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn, thương tích cho đội ngũ làm công tác trẻ em của các cấp, các ngành...

QUÁN TRIỆT QUY TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

liên quan, quán triệt tới cấp xã, phường, thị trấn để phối hợp với ngành Y tế thực hiện hiệu quả việc xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ về phần mềm, việc nhập liệu, trả kết quả tiêm. Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhập liệu, sử dụng phần mềm, việc xử lý số liệu trùng lặp và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong thời gian tới Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường phối hợp để triển khai đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng. Hiện nay, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản, quy trình hướng dẫn đồng thời quán triệt tới các địa phương. Do đó, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả. Lãnh đạo các địa phương tăng cường chỉ đạo, bảo đảm trước ngày 11/11/2021 mọi công dân được tiêm phải có xác nhận đã tiêm vắc-xin và được cập nhật thông tin trên nền tảng quản lý tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Thứ trưởng Bộ Y tế tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực từ các cấp, ngành, địa phương, việc phối hợp triển khai xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sẽ được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Tập huấn kiến thức phòng, chống bệnh lao, lao kháng thuốc

Sáng ngày 8/11, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Bệnh viện Phổi Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn về ứng dụng M-HEALTH trong hỗ trợ điều trị bệnh lao, lao kháng thuốc. Tại hội nghị, hơn 30 đại biểu là cán bộ hội nông dân các cấp đã được nghe đại diện Bệnh viện Phổi Thái Bình phổ biến kiến thức về bệnh lao, lao kháng thuốc, nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông, kỹ năng tư vấn về phòng, chống bệnh lao cho cán bộ, hội viên nông dân; giới thiệu về chương trình M-HEALTH hỗ trợ điều trị bệnh lao qua tin nhắn điện thoại. Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thực hiện các hoạt động của cán bộ hội nông dân trong công tác giám sát và hỗ trợ điều trị bệnh lao; nhiệm vụ của các cấp hội đối với công tác phòng, chống lao và mục tiêu của dự án quỹ toàn cầu phòng, chống lao giai đoạn 2021 - 2023. Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên nông dân có thêm kiến thức về phòng, tránh bệnh lao; cách điều trị bệnh lao, lao kháng thuốc góp phần giảm tỷ lệ người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc trong tỉnh.

Tiền Hải Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Sáng ngày 8/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Năm 2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại huyện Tiền Hải được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng luật và đạt kết quả tốt. Trong đó, huyện đã tổ chức giao quân 1 lần với 325 công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự và 32 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công tác tổ chức giao quân nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiền Hải lên kế hoạch tổ chức các bước sơ tuyển, khám tuyển. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Triển khai đầy đủ quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch. Trước mắt, thực hiện tốt công tác rà soát và phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, thực vụ tốt cho công tác sơ tuyển, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất đồng thời bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Hạn chế tai nạn, thương tích trẻ em

Thời gian qua, bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh, các bậc phụ huynh còn có nỗi lo chung đó là làm sao chăm sóc, quản lý, giáo dục con trẻ, bảo đảm cho trẻ được an toàn, nhất là vấn đề tai nạn, thương tích. Tại huyện Đông Hưng, trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 có 7 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Tại huyện Kiến Xương, từ đầu năm đến nay có 5 trẻ bị tai nạn đuối nước và 1 trẻ bị bỏng nước sôi. Những tai nạn đáng tiếc không chỉ làm tổn thương con trẻ mà còn mang đến nỗi đau không bao giờ nguôi của gia đình. Tai nạn thương tích đa phần xảy ra xung quanh nhà, trong khuôn viên, thậm chí ngay trong chính ngôi nhà của trẻ. Đuối nước, điện giật, ngộ độc do ăn, uống nhầm các loại thuốc, hóa chất... Theo ông Phạm Đình Ánh, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hưng: Trong gia đình, người lớn nhiều khi thường chủ quan cho rằng đây là môi trường an toàn. Nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Chính vì thế, vai trò của gia đình trong bảo vệ trẻ em, xây dựng ngôi nhà an toàn là rất quan trọng. Theo ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương: Để hạn chế tai nạn, thương tích cho trẻ, huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh công tác tuyên



Quan tâm bảo đảm an toàn cho trẻ tại trường học.

thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh và phòng, chống tai nạn, thương tích. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ để bảo đảm an toàn nhất cho trẻ em.

Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh mạng trẻ em, mới đây UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 550/100.000 trẻ em và giảm xuống còn 500/100.000 trẻ em vào năm

2030. Cùng với đó, giảm tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 16/100.000 trẻ vào năm 2025 và 15/100.000 trẻ vào năm 2030. Hàng năm, giảm từ 5 - 10% số trẻ em tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; giảm 10% trẻ em tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030. Toàn tỉnh phấn đấu năm 2025 có 95% và năm 2030 có

98% trường mầm non, tiểu học, THCS đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, chương trình đã đề ra một số giải pháp như: tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; hướng dẫn, tư vấn, giáo dục trẻ em các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích; xây dựng môi trường an toàn, nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn, thương tích cho đội ngũ làm công tác trẻ em của các cấp, các ngành... Việc thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói riêng. Qua đó từng bước giảm tỷ lệ thương tích ở trẻ em, góp phần bảo đảm an toàn sinh mạng trẻ em và sự phát triển bền vững của địa phương.